

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 1/12/2018 đến ngày 28/2/2019.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả; đồng thời, giúp các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kiểm soát chặt hoạt động buôn lậu

Theo kế hoạch, ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, cần xác định các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối nhỏ, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, cảng hàng không nội địa... Phân công rõ nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc địa phương và của trung ương đóng tại địa bàn. Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả biên giới, cửa khẩu và nội địa, tập trung vào các mặt hàng: ma túy, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp tết như thực phẩm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc



Ảnh minh họa

lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp... bảo đảm ổn định thị trường; chủ động tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc các lực lượng chức năng; chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp lực lượng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và công an các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; nhanh chóng điều tra làm rõ, đề nghị truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xác định rõ trách nhiệm đối với từng ngành, từng địa phương, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để hàng hóa nhập lậu vận chuyển từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, hình thành các tụ điểm chứa chấp hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong nội địa.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Bộ Quốc phòng

chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển (trọng điểm là các đường mòn, lối nhỏ, kênh, sông biên giới, cảng biển...); kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa chấp của khẩu trong khu vực biên giới; ngăn chặn không để các đối tượng phối hợp với lực lượng hải quan xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tăng cường công tác trinh sát, tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các vùng biển, trọng điểm là vùng biển Đông Bắc, vùng biển miền Trung và vùng biển Tây Nam.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và hải quan các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không

trên biển; xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với mặt hàng trọng điểm; chỉ đạo Tổng cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, quản lý, lưu giữ hóa đơn và hồ sơ mua bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, thu gom hàng hóa cư dân biên giới của các hộ, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới để ngăn chặn sử dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Bảo đảm cung cầu

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở công thương các địa phương chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, triển khai dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng. Đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng vận động thực,

thực phẩm kém chất lượng, hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm... bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân; tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các đơn vị trong ngành Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không (trọng điểm là các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe, các phương tiện là ô tô chở khách từ các tỉnh biên giới về nội địa; tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc - Nam).

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

(theo chinhphu.vn)

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng tăng 9,1%



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 ước đạt 3,61 tỷ USD.

Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng năm 2018 ước đạt 36,3 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 18,1 tỷ USD, tăng 3,1%; thủy sản đạt 8,1 tỷ USD, tăng 6,8%; chăn nuôi đạt 0,51 tỷ USD, tăng 13%; các mặt hàng lâm sản chính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 18%. Trong 11 tháng, khối lượng xuất khẩu gạo ước đạt 5,7 triệu tấn với giá trị đạt 2,9 tỷ USD, tăng 5,6% về khối lượng và tăng 17,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; xuất khẩu rau quả đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước...

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cũng cho biết, ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đạt 28,8 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tăng lãi suất để đáp ứng chuẩn an toàn vốn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Tăng gấp đôi lãi suất cho tiền gửi 6 tháng hoặc cộng thêm 0,1% lãi cho các khoản tiết kiệm tiền... - hàng loạt các chiêu khuyến mại được các ngân hàng tung ra để hút tiền gửi trung dài hạn. Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng đang có mức lãi suất cao nhất, từ 7 - 8%/năm. Các ngân hàng mạnh tay chi lãi cao cho các kỳ hạn này để hút vốn trung dài hạn nhằm giảm sức ép về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Từ đầu năm 2019, các ngân hàng chỉ được dùng 40% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thay vì 45% như hiện nay. Như vậy, nếu không đủ nguồn vốn trung dài hạn, ngân hàng sẽ không thể cho vay ra.

Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, cần đẩy mạnh phát triển các kênh huy động vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp như thị trường chứng khoán, trái phiếu. Từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Như vậy sẽ giảm bớt tình trạng chạy đua lãi suất dài hạn.

"Ông chủ lớn" trên đồng ruộng

Những "ông chủ" thuê hoặc mượn ruộng để sản xuất hàng hóa quy mô lớn không còn là chuyện xa lạ ở nhiều địa phương trong thời gian gần đây. Ông Hoàng Văn Hòa, thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) là một trong những người như thế.

Sự phát triển của công nghiệp khiến những mảnh ruộng của xã Vũ Phúc trước kia vốn là "bờ xôi ruộng mật" trở nên xơ xác, tiêu điều. Người dân có việc làm mới với mức thu nhập ổn định nên lơ là, chểnh mảng, thậm chí bỏ hoang đồng ruộng để cỏ mọc um tùm. Nhưng từ 5 năm nay, những mảnh ruộng ấy được hồi sinh bởi sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Hòa. Sinh ra và lớn lên với nghề nông, thấu hiểu sự vất vả, cực nhọc, ông Hòa cũng từng ly nông, đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trở về nước với



Mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 20 lao động.

số vốn tích lũy được, ông xây dựng chuồng trại, chăn nuôi lợn theo hình thức tập trung quy mô lớn để phát triển kinh tế. Năm 2013, vợ chồng ông Hòa quyết định

thuê của các hộ dân khoảng 30 mẫu ruộng bỏ hoang để sản xuất hàng hóa. Nhờ lợi dụng thời gian vật lộn với tình trạng đất, ông Hòa tâm sự: Nhìn thấy những mảnh

ruộng ngay trực chính đường giao thông nội đồng, thuận tiện tưới, tiêu bị bỏ hoang tôi thấy không đành. Khi bắt tay vào gom ruộng, tôi nhận được sự ủng hộ,

giúp đỡ rất nhiều từ chính quyền xã trong vận động người dân cho thuê ruộng, năm đầu tôi tập trung khai hoang, cải tạo, chưa thể sản xuất được nên họ cho tôi mượn không. Những năm sau tôi trả 200.000 - 500.000 đồng/sào/năm tùy từng chân ruộng. Từ năm 2016, tôi thuê thêm được 30 mẫu, mở rộng diện tích sản xuất lên 60 mẫu, canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu, ký kết hợp đồng với thương lái để có định hướng trong sản xuất. Tôi đã đầu tư gần 2 tỷ đồng mua 2 máy gặt, 1 máy cấy, 3 máy làm đất để phục vụ sản xuất. Vụ đông này, tôi trồng 1,5 mẫu bí xanh; 1,7 mẫu dưa chuột; 2,7 mẫu ngô; còn lại là khoai tây. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 2,7 mẫu ngô để thực hiện mô hình khảo nghiệm, 50% chi phí mua phân bón, giống cho trên 10 mẫu khoai tây. Đến nay,

bí xanh đã cho thu hoạch lứa đầu được 1,5 tấn.

Khi được hỏi về thu nhập, ông Hòa khiêm tốn chia sẻ: Thời gian đầu do chi phí đầu tư lớn nên thu nhập bình mỗi năm tôi thu lãi được khoảng 100 triệu đồng. Năm nay, khi sản xuất bước vào ổn định thì vụ mùa bị chuột phá hại nhiều. Riêng 13,5 mẫu cây lúa theo phương pháp hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ Ông Biển theo chương trình hỗ trợ của Sở Nông

ng nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến cho thu hoạch trên 2 tạ/sào nhưng cuối vụ bị chuột cắn phá gần như không được hạt thóc nào. Hy vọng vào vụ đông này thời tiết thuận lợi, thị trường ổn định để bù lại.

Không chỉ giải quyết bài toán bỏ ruộng, mô hình tập trung ruộng đất của ông Hòa còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 20 lao động, cao điểm lên tới 30 người với thu nhập 150.000 đồng/ngày. Dù



Mô hình tập trung ruộng đất của ông Hòa góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân.

hiệu quả sản xuất chưa thực sự ổn định song mô hình tập trung ruộng đất của ông Hòa đã mang lại "làn gió mới" làm thay đổi nhận thức của người dân nơi đây. Tuy nhiên, không chỉ riêng ông Hòa mà nhiều cá nhân thực hiện tập trung ruộng đất vẫn canh cánh những tâm tư. Muốn nâng cao giá trị không còn cách nào khác ngoài hướng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhưng thời gian thuê đất có hạn trong khi đầu tư ban đầu lớn, cần có thời gian dài để thu hồi vốn, sinh lợi nhuận.

Để xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, tập trung canh xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún, chụp giạt. Những nông dân gom ruộng làm giàu như ông Hoàng Văn Hòa đã và đang cho thấy những thay đổi trong nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, những mô hình tập trung ruộng đất như trên rất cần sự quan tâm, động viên bằng những chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.